



## Oliver McCracken Middle School

Nancy Ariola, Hiệu trưởng  
Marty Behm, Phó Hiệu trưởng  
Trevor Dykes, Phó Hiệu trưởng



Ngày 5 tháng 4 năm 2024  
Kính gửi các gia đình lớp Năm,

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón học sinh và gia đình của bạn đến Trường Trung học Cơ sở McCracken trong năm học 2024-2025. Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi đó, chúng tôi muốn mời các gia đình tham gia cùng chúng tôi tại McCracken vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 5, từ 6:00 chiều - 7:30 tối để tham gia Đêm Thông tin dành cho Phụ huynh/Người giám hộ "Bước lên Lớp 6" của chúng tôi. Sự kiện này chỉ dành cho phụ huynh và người giám hộ.

"Vào lớp 6" là cơ hội đầu tiên để bạn gặp gỡ các thành viên của Nhóm Lớp Sáu và tìm hiểu thêm về các chương trình và thủ tục của Trường Trung học Cơ sở McCracken. Ban giám hiệu McCracken và các thành viên trong nhóm lớp sáu sẽ có mặt để xem xét các thông tin quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi thành công của McCracken Hornets lớp 6 sắp tới của chúng ta. Nhóm sẽ xem xét thông tin chung về tư vấn, lịch học của học sinh, tủ đựng đồ, Gặp gỡ và chào hỏi tháng 8, hỗ trợ hành vi PBIS và CHAMPS, hỗ trợ xã hội và cảm xúc cũng như chương trình ngoại khóa.

Ban quản lý cũng sẽ tổ chức một chuyến tham quan tùy chọn cho các gia đình vào cuối chương trình. Tất cả thông tin được đề cập trong sự kiện này sẽ được chia sẻ kỹ thuật số với các gia đình không thể tham gia. Chúng tôi cũng rất mong được chào đón các học sinh lớp 6 sắp đến thăm McCracken vào Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 trong ngày học cùng với các giáo viên lớp 5 của các em! Trong chuyến tham quan lớp 5, học sinh sẽ gặp gỡ ban giám hiệu và giáo viên, thăm quan các lớp học, nói chuyện với các đại sứ lớp 6 và tham quan tòa nhà. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn tại Middleton hoặc văn phòng trường McCracken của chúng tôi theo số (847) 673-1220 nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi mong được chào đón bạn đến với McCracken!

Trân trọng,

Bà Nancy Ariola  
Hiệu trưởng

Ông Marty Behm  
Phó Hiệu trưởng

Ông Trevor Dykes  
Phó Hiệu trưởng